

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**BÁO CÁO HỌC THUẬT CẤP BỘ MÔN**

Tiến hành vào hồi 14 giờ 30 ngày 08/01/2021, tại Văn phòng Khoa Giáo dục quốc phòng, phòng 7.10 tầng 7 nhà C, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Thành phần: Cán bộ giảng dạy khoa Giáo dục quốc phòng

Tổng số: 10 Có mặt: 06 Vắng: 04 (Có lý do)

Chủ trì: Thượng tá.ThS Vũ Quang Hay

Thư ký: Trung tá.ThS Hoàng Xuân Trường

**Nội dung:** Thông qua báo cáo học thuật cấp bộ môn: “*Một số giải pháp nâng cao chất lượng chế độ sinh hoạt trong học tập trong giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở Lạng Sơn*” do đ/c Nghiêm Công Đĩnh làm chủ nhiệm.

**Diễn biến cuộc họp:**

- Đ/c chủ trì phổ biến nội dung cuộc họp.

- Đ/c báo cáo viên trình bày báo cáo học thuật cấp bộ môn: “*Một số giải pháp nâng cao chất lượng chế độ sinh hoạt trong học tập trong giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở Lạng Sơn*”

**- Các ý kiến đóng góp:**

+ Ý kiến 1: Nhất trí với nội dung học thuật, đã bám sát với hoạt động học tập tại cơ sở Lạng Sơn, học thuật mang tính thực tiễn cao, nội dung phục vụ duy trì tổ chức sinh hoạt tại cơ sở Lạng Sơn. Học thuật nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt cho sinh viên góp phần nâng cao chất lượng học tập tại cơ sở Lạng Sơn đồng thời thống nhất các giảng viên nắm được một số giải pháp có thể áp dụng cho giảng viên bảo đảm duy trì tổ chức sinh hoạt có hiệu quả tại cơ sở

Lạng Sơn. Tuy nhiên, tác giả cần chỉnh sửa văn phong, chính tả cho đúng. Đồng ý học thuật được thông qua với chất lượng thực tiễn cao, đáp ứng được mục tiêu học thuật đề ra.

+ Ý kiến 2: Nhất trí với nội dung học thuật, tác giả đã đưa ra được rất sát thực trạng thực hiện tổ chức sinh hoạt tại cơ sở Lạng Sơn và một số giải pháp nâng cao chất lượng phù hợp logic, thực tiễn kinh nghiệm của người chỉ huy tại đơn vị, vận dụng cho các giảng viên khi tổ chức hoạt động văn thể - nghỉ tại cơ sở học tập tập trung. Tuy nhiên, tác giả chỉnh sửa một số giải pháp với nội dung sâu, phân tích làm rõ hơn nữa phù hợp thực tiễn. Đồng ý học thuật được thông qua với kết quả khá, có chất lượng chuyên môn tốt, áp dụng được trong giảng dạy thực hành tại cơ sở Lạng Sơn.

**Kết luận của đ/c chủ trì:**

Nhất trí với nội dung báo cáo học thuật và các ý kiến đóng góp. Tuy báo cáo học thuật còn một số vấn đề cần bổ sung làm rõ hơn, nhưng về cơ bản đây là công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc của các tác giả. Học thuật đã hoàn thành mục tiêu đề ra, tên học thuật và nội dung nghiên cứu là phù hợp, các nội dung, phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong học thuật là khá đủ và phù hợp. Đề nghị các tác giả bổ sung, sửa chữa các nội dung theo các ý kiến đóng góp, hoàn thiện báo cáo nộp về phòng chức năng đúng theo quy định.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h15 giờ 00 cùng ngày./.

**Thư ký**



**Hoàng Xuân Trường**

**Chủ tọa**



**Vũ Quang Hay**